



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถนนวิจิตรสุรการ มท. ๔๙๐๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย  
วิชาภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบระดับชาติ  
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย ในรูปแบบอัตนัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาเสนอรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ยังไม่เคยผ่าน  
การพัฒนาและอบรมเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) มาก่อน โดยมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลครูผู้สอน  
ภาษาไทยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อจะ  
ดำเนินการรวบรวมส่งไปยัง สพฐ.ต่อไป ทั้งนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็น  
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย โดยยึดนโยบายประหยัดและ  
ตามระเบียบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๘๗ ๒๑๓๗๗๐๖

E-Mail : [prayoonrut@gmail.com](mailto:prayoonrut@gmail.com)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย

1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หรือเทียบเท่าทางด้านวิชาภาษาไทย
2. มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
3. มีประสบการณ์การเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และปัจจุบันสอนในระดับชั้นประถมศึกษา หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่นต่อการปรับปรุงพัฒนาข้อสอบที่ตนเองได้สร้างไว้ให้มีคุณภาพดีขึ้น
5. ต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านสายตา
6. มีความสามารถให้ข้อโต้แย้ง และอธิบายแนวคิดของตนตามหลักวิชาการ สู่ผู้อื่นให้รับรู้เข้าใจได้
7. สามารถมาปฏิบัติงานการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ตามอัตราค่าตอบแทนที่ สทศ. กำหนด



สํานักทดสอบทางการศึกษาแห่ชาติ (องคการมหาชน)  
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตโนมัติ วิชาภาษาไทย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก	สอนระดับชั้น	โรงเรียน	จังหวัด	ประวัติการศึกษา			ประสบการณ์สอน (ปี)	เบอร์โทรมือถือ	อีเมลล์
							ปริญญาตรี ระบุสาขา	ปริญญาโท ระบุสาขา	ปริญญาเอก ระบุสาขา			

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2217-3800 โทรสาร. 0-2129-3866 www.niets.or.th

12 ปี สทศ. ศูนย์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา